
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 21/๒๕๖๑ 

วันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 2 อาคารราชภฏัเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ผู้มาประชุม 

๑. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๒. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๓. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๔. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๓. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล   แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมศีร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งท่ี 1/๒๕๖2 วันท่ี 9 มกราคม 2562 



๒ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๒. ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สญัชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี 
๑๑. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี 
๑๒. อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๓. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๔. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๕. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๖. อ.ดร.สุโข เสมมหาศักด์ิ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๗. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๘. ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๑๙. ผศ.ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
๒๐. ผศ.เย่ียมลักษณ์ อุดาการ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๒๑. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๒. นางประไพ ปรีชา รักษาการผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒๓. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๔. อ.วรพล วัฒนเหลืองอรุณ หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๕. อ.กริช สอ้ิงทอง อาจารย์ประจําภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๖. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง 

 



๓ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  
 - ไม่มี - 
 
 ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 
 ๑.๒.1 การแสดงความยินดกีบัศาสตราจารย์เกียรตคิณุ ดร.มนสั สุวรรณ  

ได้รบัการแต่งตั้งเปน็ราชบณัฑิต ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 เปน็ตน้ไป  
ตามประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งต้ัง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่ม
นํ้าโขงและสาละวินศึกษา เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ สํานักธรรมศาสตร์
และการเมือง ต้ังแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.2.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 

๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
 

๑.๓.1 ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ จํานวน 2 ฉบบั ไดแ้ก ่
 1) ปทีี่ 2 ฉบบัที่ 20 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 
 2) ปทีี่ 2 ฉบบัที่ 21 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทําข่าวสาร 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ปีที่ ๒ ฉบับที่ 20 วันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
และ 2) ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม 
และมติสภามหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.1 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
  



๔ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ปีที่ ๒ ฉบับที่ 20 
วันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ 2) ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 

 
๑.๓.2 เอกสารทางวิชาการสบืสานศาสตรพ์ระราชา  

ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน  
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 2 เล่ม  

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยอาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธ์ิ ชูชาติ ในฐานะผู้วิจัย ได้จัดทําเอกสารทางวิชาการ 
สืบสานศาสตร์พระราชา จํานวน 2 เล่ม ได้แก่ 1) การเสด็จประพาสต้นสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน และ 2) ตามรอย 
พระยุคลบาท เรื่อง ชีวิตวัฒนธรรม เพ่ือเผยแพร่พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการครองตนเพ่ือการดํารงชีวิตที่ดี ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
และผู้ที่สนใจได้รับทราบ รวมทั้งได้น้อมนําไปปฏิบัติ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.2 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ เอกสารทางวิชาการสืบสานศาสตร์พระราชา จํานวน 2 เล่ม ได้แก่ 1) การเสด็จ
ประพาสต้นสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน และ 2) ตามรอยพระยุคลบาท เรื่อง ชีวิตวัฒนธรรม 

 
๑.๓.๓ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

ที่ 21/2561 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่ม 135 ตอนพเิศษ 314 ง  
ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติได้ออกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2561 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่  
11 ธันวาคม 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 314 ง ประกาศ ณ วันที่  
11 ธันวาคม 2561  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.3 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2561 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม 135 ตอนพิเศษ 314 ง ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 
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ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ 19/๒๕๖๑ วันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทําการประชุมครั้งที่ 
19/2561 วันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ขอแก้ไขดังน้ี  

๑. หน้า 3 บรรทัดที่ 27 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “นายสุพจน์ กลิ่นประณีต...” 
 เป็น “นายสุพจน์ กลิ่นประปราณีต...” 
๒. หน้า 5 บรรทัดที่ 21 แก้ไขข้อความ 
 จากเดิม “กับและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ...” 
 เป็น “กับและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ...” 
๓. หน้า 7 บรรทัดที่ 13 แก้ไขข้อความ 
 จากเดิม “จะทําอย่างไรที่จะให้คนพม่าที่มีศักยภาพด้านการค้า...” 
 เป็น “จะทําอย่างไรที่จะให้คนพม่าที่มีศักยภาพด้านการค้า...” 
๔. หน้า 8 บรรทัดที่ 24 แก้ไขข้อความ 
 จากเดิม “...เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่ขาดความชัดเจน” 
 เป็น “...เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่ขาดความชัดเจน” 
4. หน้า 9 บรรทัดที่ 17 และ 18 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “...หลักสูตรทําให้ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร จึงให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังน้ี” 
 เป็น “...หลักสูตรยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทําให้ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร จึงให้ข้อขอเสนอแนะ

ต่าง ๆ ดังน้ี” 
5. หน้า 10 บรรทัดที่ 14 เพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “เพ่ือให้ไม่เกิดความซ้ําซ้อน” 

   เป็น “เพ่ือให้ไม่เกิดความซ้ําซ้อนเพราะระบุไว้ในเนื้อหาของรายวิชาอ่ืนอยู่แล้ว” 
  6. หน้า 10 บรรทัดที่ 26 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 

 จากเดิม “...บริบท และกฎหมายต่าง ๆ” 
   เป็น “...บริบททางการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง” 
  7. หน้า 13 บรรทัดที่ 14 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 

 จากเดิม “อนุมัติให้ออกพระราชกฤษฎีกา...” 
   เป็น “อนุมัติให้ออกเห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา...” 
  8. หน้า 13 บรรทัดที่ 16 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 

 จากเดิม “ตามท่ีได้แก้ไขร่วมกัน” 
   เป็น “ตามท่ีได้แก้ไขร่วมกันโดยให้แก้ไขดังน้ี 

1) หน้า 49 หัวเรื่อง ให้ปรับใช้ข้อความใหม่ ดังน้ี 
“(ร่าง) 

พระราชกฤษฎีกา 
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ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ....” 

2) ย่อหน้าแรก แก้ไขข้อความ จากเดิม “...มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ” 
เป็น “...มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ” 

3) มาตรา 1 บรรทัดสุดท้าย เพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “...เชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ...” เป็น “...เชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....” 

4) เพ่ิมเติมข้อความตอนท้าย โดยใช้ข้อความ ดังน้ี  
“ผู้รับสนองพระราชโองการ 
....................................... 

...................................................” 
5) เพ่ิมเติมหมายเหตุต่อท้ายพระราชกฤษฎีกาให้สมบูรณ์” 

  9. หน้า 13 บรรทัดที่ 32 เพ่ิมเติมข้อความ 
   จากเดิม “...กองบริหารทั่วไป...” 
   เป็น “...กองบริหารงานทั่วไป...” 
  10. หน้า 15 บรรทัดที่ 23 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
   จากเดิม “...วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนยกฐานเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน” 
   เป็น “...วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนยกฐานฐานะเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน” 
  11. หน้า 17 บรรทัดที่ 21 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
   จากเดิม “...ในระดับก่อนขั้นพ้ืนฐานเท่าน้ัน แต่ควรจัดการศึกษารวมไปถึงระดับปฐมวัย
ด้วย...” 
   เป็น “...ในระดับก่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าน้ัน แต่ควรจัดการศึกษารวมไปถึงระดับ
ปฐมวัยประถมศึกษาด้วย...” 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 19/2561 วันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามท่ีแก้ไข  

 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 
 
 - ไม่ม ี– 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 
 
 - ไม่ม ี– 
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๔.๒   พิจารณาเรื่องการศกึษา 
 

๔.๒.1 การเสนอขอพฒันาหลกัสตูรใหม่  
หลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธรุกิจบริการ  
: Bachelor of Business Administration Program in Service Business 
หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. .... 

 
 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอที่ประชุมว่า  
ด้วยคณะวิทยาการจัดการมีความประสงค์จะพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจบริการ : Bachelor 
of Business Administration Program in Service Business หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .... เพ่ือสอดรับกับบริบท 
ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตของประเทศไทยจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ  
และสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทั้งน้ี เพ่ือให้บัณฑิต
สามารถปฏิบัติงานหรือสามารถนําเอาองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพในงานบริการได้ทันที  

ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มี 
มติสภามหาวิทยาลัยกรณีการเสนอเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย ให้นําเสนอ ๒ ขั้นตอน 
ดังน้ี 

๑) นําเสนอขอความเห็นชอบในหลักการก่อนว่าควรเปิดหลักสูตรน้ีหรือไม่ และมีเหตุผลอะไร 
ที่จะเปิด โดยมีข้อมูลความต้องการของสังคมและจํานวนที่มีการผลิตอยู่แล้วของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
ประกอบการพิจารณา รวมถึงให้ระบุเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะความพร้อมด้านอาจารย์และ 
ถ้าหากไม่พร้อมจะเตรียมการอย่างไร โดยนําเสนอข้อมูลเหล่าน้ีพร้อมโครงสร้างหลักสูตร 

๒) เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและมีมติเห็นชอบว่าควรเปิดจึงนําข้อเสนอแนะต่าง ๆ กลับไป
พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แล้วจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้
ดําเนินการเสนอตามลําดับขั้นตอน 
 ดังน้ัน คณะวิทยาการจัดการ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้แนวคิดและข้อเสนอแนะ 
ก่อนการพัฒนาหลักสูตรฯ โดยอาจารย์วรพล วัฒนเหลืองอรุณ หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้นําเสนอข้อมูลและรายละเอียดในการขอพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นในฐานะ 
ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการว่า คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา
หลักสูตรดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอรับข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปพัฒนา
หลักสูตรให้มีคุณภาพต่อไป โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่าหลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 
ได้วางเป้าหมายสําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาว่าต้องมุ่งเน้นไปประกอบธุรกิจไม่ใช่รับราชการ ซึ่งเห็นว่าเป็น
หลักสูตรที่น่าสนใจและเป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้กับกลุ่มบุคคลที่ต้องการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะด้านการ
บริหารจัดการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
กล่าวว่า หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจโดยเฉพาะชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ  
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ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้นําเสนอนั้น เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างสําคัญ แต่ไม่ปรากฏในเอกสารประกอบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ทําให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่มีข้อมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
เช่น ผลการสํารวจแนวโน้มความต้องการของหลักสูตร เมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง 
เป็นต้น อีกกลุ่มตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะไปเก็บข้อมูลเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างมีความหลากหลายและมีความสมบูรณ์
มากย่ิงขึ้น เน่ืองจากเป็นปัจจัยสําคัญที่จะเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาหลักสูตร คือ กลุ่มบุคคลที่ออกจาก
การศึกษากลางคันและไม่ได้ศึกษาต่อและไปประกอบอาชีพอ่ืน เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลว่ามีความสนใจ 
ในการศึกษาต่อหลักสูตรน้ีหรือไม่ หลักสูตรน้ีมีประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงอาชีพในอนาคตหรือไม่ เป็นต้น 

3. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่า
หลักสูตรน้ีมีความสําคัญต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน ตนมองว่าการนําเสนอยังขาดความชัดเจนและขาดข้อมูล 
ที่สําคัญหลายประเด็น ดังน้ี  
   1)  หลักการและเหตุผล ควรมีข้อมูลระบุตัวเลขที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่าง 
หน้า 15 ระบุไว้ว่า “...ภาคบริการมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจไทยเพ่ิมมากข้ึน โดยมีมูลค่าสูงถึง 55% ของ 
GDP” แต่ไม่ได้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น GDP ของปีใด การแสดงเหตุผลเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างกว้างเกินไปไม่ตรง
ประเด็นในการมุ่งเป้าหมายที่จะขอพัฒนาหลักสูตร วัตถุประสงค์ต้องมีความชัดเจนและตรงประเด็นว่าต้องการ
อะไร ดังน้ัน ต้องปรับการเขียนค่อนข้างมากเพ่ือให้มีความเหมาะสมและเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
   2)  ควรปรับปรุงแก้ไขการใช้ภาษาไทยของการเขียนเน้ือหาในการเสนอขอพัฒนาหลักสูตร
น้ีค่อนข้างมาก ยกตัวอย่าง การใช้คําว่า “อีกทั้ง” และคําว่า “และ” ควรใช้เพียงตอนท้ายของเรื่องเท่าน้ัน  
แต่จากรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารมีการใช้คําว่า “อีกทั้ง” และคําว่า “และ” ที่ค่อนข้างฟุ่มเฟือยและ 
ผิดหลักภาษา การเขียนความค่อนข้างจะเขียนผสมปนเปกันไปทําให้อ่านไม่ได้ความและไม่เข้าใจความต้องการ
อย่างแท้จริง รวมท้ังการกล่าวถึงเร่ืองใหม่ควรย่อหน้าใหม่เพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ดังน้ัน จึงควร
ปรับปรุงอย่างย่ิงก่อนที่จะนําเสนอไปยังหน่วยงานภายนอก คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ต่อไป เพราะอาจทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดี 
   3)  การเรียบเรียงและการเขียนเน้ือหาควรเรียงลําดับความสัมพันธ์และจัดเป็นหมวดหมู่ 
เช่น หน้า 17 ระบุว่า “...จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และความชํานาญด้านการจัดการการธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร โลจิสติกส์ และธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา...” ควรเรียงลําดับความสัมพันธ์ของข้อมูล
ใหม่เป็น “...จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และความชํานาญด้านการจัดการการธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร โลจิสติกส์ และธุรกิจการจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการ และโลจิสติกส์...” จะเหมาะสมกว่า 
   4)  ควรปรับการเขียนวัตถุประสงค์ใหม่ทั้งหมดเพ่ือให้ทราบความต้องการท่ีแท้จริงว่า
หลักสูตรน้ีต้องการอะไร เพราะหากพิจารณาจากเอกสารที่ระบุมาน้ันอ่านแล้วไม่เข้าใจและไม่ทราบถึงความต้องการ 
ที่แท้จริง นําหลายเรื่องมาผสมปนเปจนอ่านแล้วจับประเด็นไม่ได้ ต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร ให้นํามา
เฉพาะประเด็นสําคัญ ๆ  
   5)  เป็นที่น่าสังเกตว่าข้อมูลที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบนําเสนอไม่ตรงกับเอกสารประกอบ 
การประชุมที่ปรากฏอยู่ในเอกสารของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และในเน้ือหาน้ันตอนท้ายได้กล่าวรวมถึง
ธุรกิจสปาซึ่งไม่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น ดังน้ัน จึงควรนํากลับไปปรับปรุงแก้ไขใหม่เพ่ือให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 
   6)  ควรระบุวิธีการออกแบบสอบถามให้ชัดเจนเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือของข้อมูล และ
ควรมีเทคนิคต่าง ๆ ให้คนเกิดความสนใจตอบแบบสอบถาม 
   7)  ควรปรับปรุงรูปแบบการเปิดหลักสูตรให้หลากหลาย เช่น เรียนสองปีได้ประกาศนียบัตร 
แล้วกลับไปประกอบอาชีพ จากน้ันนําผลงานจากการทํางานมาเป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาให้สําเร็จ
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การศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ ดังน้ัน ควรพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจาก 
การพัฒนาหลักสูตรสี่ปี 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้สังเกตดังน้ี  
   1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรจะมีผลกระทบกับ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หรือไม่  
   2)  การนําข้อมูลมาอ้างอิงในหลักการและเหตุผล รวมท้ังความจําเป็นในการพัฒนา
หลักสูตร ควรนําข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหรือแนวโน้มในอนาคตมาอ้างอิง ไม่ควรนําข้อมูลที่เป็นอดีตมาใช้ 
ยกตัวอย่าง หน้า 15 ย่อหน้าที่สอง บรรทัดทุดท้าย “...เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่จัดการศึกษาในเขตเวียงบัว
และสอดรับกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561) ...” ซึ่งปัจจุบันกําลังก้าวสู่ปี พ.ศ. 2562  
   3)  ควรปรับการเขียนปรัชญาและวัตถุประสงค์ให้มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน 
มากย่ิงขึ้น โดยมุ่งเน้นด้านการใช้ภาษาและการบูรณาการเหมือนที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้นําเสนอข้อมูล
โดยระบุข้อความให้ชัดเจนและตรงประเด็น  
   4)  ควรขยายกลุ่มเป้าหมายและจํานวนของผู้ตอบแบบสอบถามให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
   5) ควรพิจารณาทบทวนว่าจะใช้ช่ือหลักสูตรอะไร และควรใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ทั้งหมด ไม่ควรใช้หลายคํา เพราะในเอกสารปรากฏคําว่า “สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ” และ “สาขาวิชา
ธุรกิจบริการ” จึงไม่ชัดเจนว่าจะใช้คําใด 

5. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อคิดเห็นว่าหลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรที่โดดเด่นและน่าสนใจอย่างมาก อีกทั้งค่อนข้างเป็นความหวัง
ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองและรองรับการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เน่ืองจากคณะวิทยาการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรที่มีความยืนหยุ่นได้ค่อนข้างมากแตกต่างจากคณะครุศาสตร์ 
ปัจจุบันการอุดมศึกษาไม่จําเป็นต้องเป็นหลักสูตร 4 ปี เท่าน้ัน หากสามารถปรับเป็นหลักสูตรสองปีหรือสามปี
ก็จะเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันมากย่ิงขึ้น  
   การพัฒนาหลักสูตรควรมองกลุ่มเป้าหมายให้หลากหลาย หากมองกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นกลุ่มนักเรียนเพียงกลุ่มเดียวจะเกิดข้อจํากัดในเรื่องของจํานวนนักเรียนที่ลดลง แต่ควรมองถึงผู้ที่กําลัง
ทํางานอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนอาชีพหรือวิถีชีวิตเพ่ือโอกาสในการก้าวหน้าต่อไปในอนาคตด้วย ซึ่งหลักสูตรน้ี
น่าจะเอ้ือประโยชน์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะปรับเปลี่ยนหลักสูตรน้ีให้ทันสมัย 
เข้ากับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยปรับระยะเวลาในการเรียนให้สั้นลงและนําประสบการณ์การทํางานมาเทียบโอน
เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการสําเร็จการศึกษา  

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ความเห็นว่าควรปรับปรุงการเขียนให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ควรมีข้อมูลที่ชัดเจนและมีความน่าเช่ือถือ 
หลักสูตรน้ีค่อนข้างท้าทายเพราะเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจและเป็นหลักสูตรที่ยังสามารถปรับเปลี่ยนให้มีรูปแบบ
ที่แตกต่างไปจากกรอบเดิมได้ ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาหลักสูตรแนวใหม่ที่สอดรับกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน แต่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปจะต้องมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย อาจารย์ 
ก็ต้องปรับตนเองเช่นกัน ซึ่งคณบดีอาจจะเหน่ือยในระยะแรกแต่หากทําได้จะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ 
อย่างย่ิง  
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7. อาจารย์ ดร .ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ความเห็นว่าข้อมูลที่อาจารย์ผู้นําเสนอหลักสูตรได้นําเสนอในที่ประชุมกับข้อมูลในเอกสารการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยไม่ตรงกัน และเพ่ือให้ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
และนําไปสู่การปฏิบัติ จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยถอนเร่ืองน้ีกลับไปโดยนําข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริหารวิชาการให้ตกผลึกเสียก่อน ผลเป็นอย่างไรค่อยนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  

8. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง กล่าวว่า การนําเสนอข้อมูลของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ในครั้งน้ีน้ันไม่เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556 
กรณีการเสนอเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย จึงเห็นว่าควรถอนเรื่องน้ีออกไปเพ่ือพิจารณาใหม่และ
ค่อยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

9. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า 
มหาวิทยาลัยอาจจะปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของหลักสูตรให้ทันยุคสมัยมากย่ิงขึ้น โดยอาจจะรับผู้ที่สําเร็จ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและมีประสบการณ์ในการทํางานเพ่ือมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
หรือจะเปิดเป็นประกาศนียบัตรระยะสั้น เป็นต้น ดังน้ัน ในการนําเสนอหลักสูตรน้ีครั้งต่อไปควรมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบของหลักสูตรให้มีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น ไม่ควรนําเสนอหลักสูตรในรูปแบบเดิม ๆ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  ไม่เห็นชอบในหลักการ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ แล้วนํากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
 

๔.๒.2 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562 

 
มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระการประชุมน้ี 

 
4.3 พิจารณาแต่งตั้ง 
 
 4.3.1 แต่งตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยอาจารย์มัทนา อินใชย กรรมการประจํา 
คณะวิทยาการจัดการ ที่แต่งต้ังจากคณาจารย์ประจํา ได้ลาออกจากการดํารงตําแหน่งดังกล่าว ต้ังแต่วันที่  
31 ตุลาคม 2561 จึงทําให้กรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการที่แต่งต้ังจากคณาจารย์ประจําว่างลงหน่ึง
ตําแหน่ง 
  



๑๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ 
พ.ศ. 2559 ข้อ 13 คณะวิทยาการจัดการจึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง อาจารย์สุวลักษณ์  
อ้วนสอาด เป็น กรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ จากคณาจารย์ประจํา แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.3.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังอาจารย์สุวลักษณ์ อ้วนสะอาด เป็น กรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  
จากคณาจารย์ประจํา ต้ังแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยให้อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน คือ อยู่ในตําแหน่งได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 
 

 4.3.2 แต่งตั้งผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการประชุม คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ์
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้การดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะครุศาสตร์ ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. 2559 
 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบ
บริหารงานในคณะ พ.ศ. 2559 คณะครุศาสตร์จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง นายชัยพร 
อุตรศักด์ิ เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม ในคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.3.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังนายชัยพร อุตรศักด์ิ เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม ในคณะกรรมการประจํา
คณะครุศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป 
 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบงัคบั หรือประกาศ 
 
 ๔.๔.1 (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. .... 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้นําเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ..... ให้คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.) พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 
๒๕๖๑ นั้น 

บัดน้ี (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณามาตามลําดับเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๔.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 



๑๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อสังเกต ดังน้ี  
   1)  เพราะเหตุใดจึงต้องเร่งแก้ไขข้อบังคับฉบับน้ี เน่ืองจากคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 37/2560 สั่ง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ไม่ได้กําหนดเรื่องของระยะเวลาไว้ จึงเห็นว่าการดําเนินการ
แก้ไขข้อบังคับฉบับน้ีไม่เหมาะสมในเรื่องของระยะเวลา ควรมีระยะเวลาที่ให้ประชาคมได้วิพากษ์กันมากกว่าน้ี 
   2)  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลค่อนข้างน้อย เน่ืองจากผู้อํานวยการกองกลาง 
มีหนังสือถึงหน่วยงานเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 โดยให้ส่งข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าว 
ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ทําให้การมีส่วนร่วมของประชาคมในการแก้ไขข้อบังคับฉบับน้ียังไม่สมบูรณ์
เท่าที่ควร  
   3)  เห็นด้วยกับการให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเข้ามามีส่วนร่วมในสภาคณาจารย์
และข้าราชการ แต่ยังไม่เห็นด้วยในหลายประเด็น ได้แก่  
    (1) คํานิยาม คําว่า “ข้าราชการ” ควรกําหนดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความชัดเจน 
มากย่ิงขึ้น  
    (2) คุณสมบัติของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ข้อ 10 (3) ควรระบุ
ข้อความให้เหมือนกับข้อ 11 (3) เพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มิเช่นน้ันจะเข้าใจได้ว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สามารถมาดํารงประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ ซึ่งน่าจะขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์เบ้ืองต้น 
ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนของการมีส่วนร่วม จึงเห็นว่าไม่เหมาะสม 
    (3) การกําหนดอายุ 35 ปี ไว้ในคุณสมบัติของกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ตนเห็นว่ากําหนดอายุไว้ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจจะขัดกับบริบททั่วไปของสังคมที่เน้นให้คนรุ่นใหม่ 
เข้ามามีส่วนร่วมมากย่ิงขึ้น  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้เหตุผลของการ
กําหนดอายุไว้ในคุณสมบัติของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 35 ปี น้ัน เน่ืองจากอาจารย์ที่เข้ามาใหม่
บางคร้ังอาจจะมีข้อจํากัดเร่ืองของวุฒิภาวะ จึงเห็นว่าอาจารย์ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปน่าจะมีวุฒิภาวะที่เหมาะสม 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณา 

3. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา เห็นด้วยกับ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการในประเด็นของการกําหนดคุณสมบัติของประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ในข้อ 10 (3) ว่ายังไม่ชัดเจน ควรปรับให้มีความชัดเจนเหมือนกับคุณสมบัติของกรรมการ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ในข้อ 11 (3) มิเช่นน้ันอาจทําให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 

4. อาจารย์ ดร .ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
   1)  เสนอให้แก้ไข หน้า 46 ข้อ 10 (3) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “(3) ไม่เป็น 
ผู้ดํารงตําแหน่งตามาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” เป็น “(3) ไม่เป็น 
ผู้ดํารงตําแหน่งตามาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547ประเภทผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย” 
   2) เหตุผลที่ต้องดําเนินการแก้ไขข้อบังคับฉบับน้ี เน่ืองจากคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 37/2560 สั่ง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ขณะนี้ผ่านมาแล้ว 1 ปี 4 เดือน ดังน้ัน ข้อเท็จจริง 



๑๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ที่ถูกต้อง คือ ไม่ใช่เป็นการเร่งรัดแก้ไขตามท่ีประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการให้ความเห็นแต่ควร 
เร่งดําเนินการแก้ไขให้เร็วกว่าน้ี 
   3) กรณีของการมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยโดยผู้อํานวยการกองกลางได้มีหนังสือถึง 
ทุกคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น กรณีของการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฉบับ
ดังกล่าวอย่างทั่วถึง โดยหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลกลับมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยได้นําข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกันในการประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 รวมทั้ง
พิจารณาหนังสือที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมีถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอให้แก้ไขข้อบังคับฯ  
ในประเด็นต่าง ๆ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขจนเสร็จเรียบร้อย แต่การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในครั้งน้ีประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้เสนอประเด็นใหม่ซึ่งนอกเหนือจากที่เคยมีหนังสือถึง
มหาวิทยาลัยในครั้งก่อน ยืนยันว่าเน้ือหาของข้อ 10 (3) ซึ่งเดิม คือ ข้อ 10 (5) สภาคณาจารย์และข้าราชการ
ไม่ได้เสนอให้แก้ไขมาก่อน ด้วยเหตุน้ี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงเข้าใจว่าที่มหาวิทยาลัยได้ขอรับฟัง
ข้อคิดเห็นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ น้ัน ทุกหน่วยงานได้พิจารณาเรียบร้อยและเข้าใจแล้วจึงไม่ได้แก้ไขในประเด็นใหม่ 
ที่เสนอในวันน้ีแต่อย่างใด 
   4) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนในหลายประเด็น 
เพราะหากอ่านและพิจารณากฎหมายให้ดีแล้ว ผู้บริหารในระดับรองอธิการบดี และคณบดีหรือเทียบเท่า  
จะไม่สามารถดํารงตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ และการที่อ้างว่าสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการต้องไม่มีผู้บริหารน้ัน ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ คือ สภาคณาจารย์และข้าราชการในชุดปัจจุบันก็มี
ผู้บริหารเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เช่น อาจารย์วรพล วัฒนเหลืองอรุณ หัวหน้าภาควิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม และนายสัณห์ธนัช ไชยลังการ์ หัวหน้าสํานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ ที่เพ่ิง
เกษียณอายุราชการ โดยได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร เป็นต้น ดังน้ัน กฎหมายเป็นหลักเกณฑ์ที่ออกมาใช้
ในองค์กร ถ้าหากสมาชิกในองค์กรยอมรับในความเป็นจริงและหลักการที่ถูกต้ององค์กรก็จะสามารถเดินไป
ข้างหน้าต่อไปได้ แต่ถ้าหากทักท้วงกันด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนก็เหมือนวนอยู่ที่เดิม 
   5) ประเด็นที่ได้เสนอให้แก้ไขในข้อ 10 (3) ตามที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มีข้อทักท้วงน้ัน ก็เพ่ือความสบายใจและทําให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้ แต่ขอให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยว่า  
สิ่งที่แก้ไขน้ีอาจจะขัดหรือแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เคยวินิจฉัยเรื่องในกรณีน้ีไว้แล้ว 
เก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําว่าผู้บริหารสามารถเป็นได้หรือไม่ ซึ่งมี
คําวินิจฉัยออกมาแล้วในทํานองว่าผู้บริหารระดับรองคณบดีหรือเทียบเท่าสามารถเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจําได้ ซึ่งเมื่อพิจารณามาถึงตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์และเข้าราชการที่กฎหมาย
กําหนดให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ก็อาจแปลความได้ว่าผู้บริหารระดับรองอธิการบดี 
คณบดีหรือเทียบเท่าก็สามารถเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ใช่หรือไม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อได้
แก้ไขว่าผู้บริหารทุกระดับไม่ให้เป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเช่นน้ีแล้ว ก็หวังว่าจะไม่มีผู้ใด
ประสงค์จะเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยตีความในกรณีน้ีอีก หรือไปย่ืนเรื่องคัดค้านหรือฟ้องศาลปก
ครองอีกว่าข้อบังคับฉบับน้ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

5. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้แก้ไขในประเด็น
ต่าง ๆ ดังน้ี 

1) หน้า 45 ข้อ 9 ควรแก้ไขข้อความ 
    จากเดิม “ข้อ 9 การกําหนดสัดส่วนของกรรมการสภาตามข้อ 8 (2) ให้ใช้วิธีการ
คํานวณจากจํานวนคณาจารย์ประจําแต่ละคณะหารด้วยจํานวนคณาจารย์ประจําทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแล้ว
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คูณด้วยสิบเอ็ดโดยไม่ปัดเศษ การคํานวณตามวรรคหน่ึงถ้ามีเศษของจํานวนคณาจารย์ประจําแต่ละคณะซึ่งทํา
ให้จํานวนกรรมการสภาไม่ครบสิบเอ็ดคน ให้เศษของจํานวนคณาจารย์ประจําแต่ละคณะท่ีเหลือมากกว่าได้ไป 
ซึ่งจํานวนที่ขาดของกรรมการสภาฯ”  
    เป็น “ข้อ 9 การกําหนดสัดส่วนของกรรมการสภาตามข้อ 8 (2) ให้ใช้วิธีการคํานวณ 
จากจํานวนคณาจารย์ประจําแต่ละคณะหารด้วยจํานวนคณาจารย์ประจําทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแล้วคูณด้วย
สิบเอ็ดโดยไม่ปัดเศษ การคํานวณตามวรรคหน่ึงถ้ามีเศษของจํานวนคณาจารย์ประจําแต่ละคณะซ่ึงทําให้
จํานวนกรรมการสภาไม่ครบสิบเอ็ดคน ให้เศษของจํานวนคณาจารย์ประจําแต่ละคณะที่เหลือมากกว่าได้ไป 
ซึ่งจํานวนที่ขาดของกรรมการสภาฯ” 

2) หน้า 45 ข้อ 9 ควรย่อหน้าใหม่ โดยใช้ข้อความต่อไปน้ี “การคํานวณตามวรรคหน่ึง 
ถ้ามีเศษของจํานวนคณาจารย์ประจําแต่ละคณะซึ่งทําให้จํานวนกรรมการสภาไม่ครบสิบเอ็ดคน ให้คณะที่มี
เศษของจํานวนคณาจารย์ประจําเหลือมากที่สุดได้ไปซึ่งจํานวนที่ขาดของกรรมการสภาฯ” 

3) หน้า 47 ข้อ 14 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
   จากเดิม “...ให้อธิการบดีดําเนินการให้มีกรรมการสภาตามข้อ 8 (3) ตามจํานวน 
ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ีให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับน้ีมีผลบังคับใช้”  
   เป็น “...ให้อธิการบดีดําเนินการให้มีกรรมการสภาตามข้อ 8 (3) ตามจํานวน 
ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ีให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับใช้” 

4) หน้า 47 ข้อ 14 วรรคสาม บรรทัดสุดท้าย แก้ไขข้อความ 
   จากเดิม “ที่ได้รับเลือกเป็นอีกหน่ึงวาระ” 
   เป็น “ที่ได้รับเลือกเป็นอีกหน่ึงวาระ” 

5) ควรเพ่ิมเติมนิยามของคําว่า “ก.จ.ม.”  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

ประจํา ให้ข้อคิดเห็นว่า หากจะปรับลดคุณสมบัติของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการให้มีอายุน้อยกว่า 
35 ปี เกรงว่าจะขัดกับคุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ซึ่งกําหนดให ้
เป็นคณาจารย์ประจําที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย และมีอายุไม่น้อยกว่า 35 ปี และยังรวมถึงการดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเคยดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ในมหาวิทยาลัยในระดับ 
ไม่ตํ่ากว่ารองคณบดีหรือรองผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก หรือรองหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ หรือหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าสาขาวิชา เป็นต้น 

7. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กล่าวว่า 
การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการในข้อ 11/1 น้ัน จะไม่นําตําแหน่งทาง
วิชาการมาเกี่ยวข้องเน่ืองจากเป็นประเด็นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน แต่ในส่วนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการน้ันไม่มีการแก้ไขคงไว้เหมือนเดิมทุกประการ  

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ความเห็นว่าการที่ไม่นําตําแหน่งทางวิชาการเข้ามากําหนดเป็นคุณสมบัติ 
ของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการน้ันค่อนข้างเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทมากข้ึน 
จึงค่อนข้างจะเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และจะเกิดประโยชน์มากกว่า อีกทั้ง  
การพิจารณาเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ น้ัน  
ควรข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้เลือก ซึ่งเช่ือได้ว่าจะต้องนําเรื่องอายุ ตําแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิ ประกอบการ
พิจารณาอย่างแน่นอน 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ..... โดยให้แก้ไข ดังน้ี 

1. หน้า 45 ข้อ 9 ควรแก้ไขข้อความ  
    จากเดิม “ข้อ 9 การกําหนดสัดส่วนของกรรมการสภาตามข้อ 8 (2) ให้ใช้วิธีการ
คํานวณจากจํานวนคณาจารย์ประจําแต่ละคณะหารด้วยจํานวนคณาจารย์ประจําทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
แล้วคูณด้วยสิบเอ็ดโดยไม่ปัดเศษ การคํานวณตามวรรคหน่ึงถ้ามีเศษของจํานวนคณาจารย์ประจําแต่ละคณะ
ซึ่งทําให้จํานวนกรรมการสภาไม่ครบสิบเอ็ดคน ให้เศษของจํานวนคณาจารย์ประจําแต่ละคณะที่เหลือมากกว่า
ได้ไปซึ่งจํานวนที่ขาดของกรรมการสภาฯ”  
    เป็น “ข้อ 9 การกําหนดสัดส่วนของกรรมการสภาตามข้อ 8 (2) ให้ใช้วิธีการคํานวณ 
จากจํานวนคณาจารย์ประจําแต่ละคณะหารด้วยจํานวนคณาจารย์ประจําทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแล้วคูณด้วย
สิบเอ็ดโดยไม่ปัดเศษ การคํานวณตามวรรคหน่ึงถ้ามีเศษของจํานวนคณาจารย์ประจําแต่ละคณะซ่ึงทําให้
จํานวนกรรมการสภาไม่ครบสิบเอ็ดคน ให้เศษของจํานวนคณาจารย์ประจําแต่ละคณะที่เหลือมากกว่าได้ไป 
ซึ่งจํานวนที่ขาดของกรรมการสภาฯ” 

2. หน้า 45 ข้อ 9 ควรย่อหน้าใหม่ โดยใช้ข้อความต่อไปน้ี “การคํานวณตามวรรคหน่ึง 
ถ้ามีเศษของจํานวนคณาจารย์ประจําแต่ละคณะซึ่งทําให้จํานวนกรรมการสภาไม่ครบสิบเอ็ดคน ให้คณะที่มี
เศษของจํานวนคณาจารย์ประจําเหลือมากที่สุดได้ไปซึ่งจํานวนที่ขาดของกรรมการสภาฯ” 

3. หน้า 46 ข้อ 10 (3) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “(3) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ตามาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” เป็น “(3) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง 
ตามาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547ประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัย” 

4. หน้า 47 ข้อ 14 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
   จากเดิม “...ให้อธิการบดีดําเนินการให้มีกรรมการสภาตามข้อ 8 (3) ตามจํานวน 
ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ีให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับน้ีมีผลบังคับใช้”  

เป็น “...ให้อธิการบดีดําเนินการให้มีกรรมการสภาตามข้อ 8 (3) ตามจํานวน 
ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ีให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับใช้” 

5. หน้า 47 ข้อ 14 วรรคสาม บรรทัดสุดท้าย แก้ไขข้อความ 
  จากเดิม “ที่ได้รับเลือกเป็นอีกหน่ึงวาระ” 
  เป็น “ที่ได้รับเลือกเป็นอีกหน่ึงวาระ” 
6. ให้เพ่ิมเติมนิยามของคําว่า “ก.จ.ม.” ดังน้ี “ก.จ.ม. หมายความว่า คณะกรรมการ

จรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” 
 

 ๔.๔.2 (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การจัดการศกึษาระบบสหกิจศกึษา พ.ศ. .... 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้นําเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. .... ให้คณะกรรมการบริหาร



๑๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.) พิจารณาในคราวประชุมคร้ังที่ 8/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ น้ัน 

บัดน้ี (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณามาตามลําดับเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด 
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ให้ข้อเสนอแนะว่า 
หน้า 58 ข้อ 15 (4) ควรปรับข้อความใหม่ให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น หากระบุไว้เช่นน้ีเกรงว่าการหางาน 
ให้ตรงตามข้อ 14 (1) จะเป็นภาระหน้าที่ของนักศึกษาทั้งหมด 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ข้อความ
ที่ระบุในหน้า 58 ข้อ 15 (4) น้ัน มีความชัดเจนดีแล้ว โดยต้องนําข้อ 14 (1) มาประกอบการพิจารณาด้วย 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
ให้ความเห็นว่าควรระบุเรื่องค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกงานให้ชัดเจน รวมถึงรายละเอียดของแต่ละ
รายวิชาด้วยเน่ืองจากหลักสูตรที่จะเปิดสหกิจศึกษาจะต้องมีรายละเอียดของแต่ละรายวิชาที่ชัดเจน 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา ให้ความเห็นว่า งานสหกิจศึกษาควรมีบุคคลที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีความมุ่งมั่นต้ังใจจริง ที่จะมา
ดูแลงานด้านน้ีโดยเฉพาะเพ่ือให้สหกิจศึกษามีความเข้มแข็งมากย่ิงขึ้น ยกตัวอย่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
จะมีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง  

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง เสนอให้แก้ไขข้อความหน้า 57 ข้อ 14 (1) จากเดิม “(1) ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราวของสถานประกอบการในตําแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของนักศึกษา” เป็น “(1) ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราวของ
สถานประกอบการในตําแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา” 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
ดังน้ี 

1) กรณีของค่าตอบแทนและรายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรน้ันจะปรากฏอยู่ใน
ขั้นตอนของการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย  

2) การบริหารจัดการสหกิจศึกษานั้นเป็นอํานาจหน้าที่ของอธิการบดีที่จะต้องพิจารณา
ดําเนินการต่อไป  

3) กรณีที่เกรงว่าการหางานให้ตรงตามข้อ 14 (1) จะเป็นภาระหน้าที่ของนักศึกษา
ทั้งหมดน้ัน ข้อบังคับฉบับน้ีได้ระบุไว้ในหมวด 3 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเรียบร้อยแล้ว เป็น
อํานาจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในข้อ 11 ดังน้ัน จึงไม่ต้องเป็นกังวลในกรณีดังกล่าว  

4) ข้อความท่ีระบุไว้ในหมวด 5 ข้อ 14 (1) อาจเป็นการเขียนเพ่ือให้โอกาสแก่นักศึกษา
ให้ได้รับเงินหรือไม่ มหาวิทยาลัยจะนําไปตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสมต่อไป  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา 
พ.ศ. .... โดยมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขข้อความข้อ 14 (1) เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 



๑๗ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงนิ 
 

  -  ไม่มี - 
 
 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบรหิารงานบุคคล 
 
 4.6.1 การเปลี่ยนแปลงกลุ่มงานของพนกังานราชการ 

จํานวน 4 อัตรา 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีบริบทที่เน้นและให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงมีการขยายพ้ืนที่จัดการศึกษาไปยังศูนย์และวิทยาเขตอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
จึงมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกลุ่มงานของพนักงานราชการ จากกลุ่มงานที่มีอัตราค่าตอบแทนสูงกว่า  
เป็นกลุ่มงานที่มีอัตราค่าตอบแทนตํ่ากว่า โดยค่าตอบแทนอยู่ในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563)  

ในการน้ี  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๔.6.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกลุ่มงานของพนักงานราชการ จํานวน 4 อัตรา เพ่ือแจ้งไปยัง 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) สํานักงาน ก.พ. ทราบต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 
 5.1 รายงานผลการดาํเนินงานและการรบัจ่ายเงินกองทนุ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย กองทุนน้ัน ๆ ซึ่งได้กําหนดให้รายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงรายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่าย
เงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 จํานวน 23 กองทุน ดังน้ี  
  ๑)  กองทุนระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่  
   ๑.๑) กองทุนพัฒนาบุคลากร  
   ๑.๒) กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
   ๑.๓) กองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
   ๑.๔) กองทุนพัฒนานักศึกษา  
   ๑.๕) กองทุนดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
   ๑.๖) กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  



๑๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

   ๑.๗) กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย  
   ๑.๘) กองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์  
   ๑.๙) กองทุนสนับสนุนสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  
  ๒)  กองทุนระดับหน่วยงาน ได้แก่  
   ๒.๑) กองทุนคณะครุศาสตร์  
   ๒.๒) กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   ๒.๓) กองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ๒.๔) กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
   ๒.๕) กองทุนคณะวิทยาการจัดการ  
   ๒.๖) กองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  
   ๒.๗) กองทุนบัณฑิตวิทยาลัย  
   ๒.๘) กองทุนวิทยาลัยนานาชาติ  
   ๒.๙) กองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
   ๒.๑๐) กองทุนสํานักทะเบียนและประมวลผล  
   ๒.๑๑) กองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
   ๒.๑๒) กองทุนสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
   ๒.๑๓) กองทุนสํานักหอสมุด  
   ๒.๑๔) กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
จํานวน 23 กองทุน รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 

 
 5.2 การเปลี่ยนตําแหนง่ของพนกังานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนนุ 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้เห็นชอบการเปลี่ยนตําแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน ๑ อัตรา น้ัน  
 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอการเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน  
๑ อัตรา ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบการเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน ๑ อัตรา คือ 
นางสาวภัคจิรา กาบใจ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่ตําแหน่ง 0186 สังกัดสํานักงานสภาคณาจารย ์



๑๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

และข้าราชการ เปลี่ยนเป็น ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขที่ตําแหน่ง 0186 สังกัด
สํานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2562 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่  
๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ มีมติกําหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ทุกวันพุธแรกของเดือน 
โดยประชุมในภาคเช้า แต่หากจําเป็นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้น้ัน  
 บัดน้ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ (ร่าง) กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖2 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังน้ี  
 
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เวลา 
1 9 มกราคม 2562 09.30 น. 
2 6 กุมภาพันธ์ 2562 09.30 น. 
3 6 มีนาคม 2562 09.30 น. 
4 3 เมษายน 2562 09.30 น. 
5 1 พฤษภาคม 2562 09.30 น. 
6 5 มิถุนายน 2562 09.30 น. 
7 3 กรกฎาคม 2562 09.30 น. 
8 7 สิงหาคม 2562 09.30 น. 
9 4 กันยายน 2562 09.30 น. 

10 2 ตุลาคม 2562 09.30 น. 
11 6 พฤศจิกายน 2562 09.30 น. 
12 4 ธันวาคม 2562 09.30 น. 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบ (ร่าง) กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖2 รายละเอียดตาม 
ที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ 

 
6.2 การแก้ไขหลกัสตูรในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจําหลกัสตูร 

ของหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตร 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น เน่ืองจาก



๒๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

อาจารย์กาญจนารัศมิ์ แจ่มฟ้า ได้ลาออกจากราชการ โดยขอแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร จากเดิม อาจารย์กาญจนารัศมิ์ แจ่มฟ้า เป็น อาจารย์กาญจนารัศมิ์ แจ่มฟ้า อาจารย์ตรีธวัฒน์ 
มีสมศักด์ิ ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 
๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จากเดิม อาจารย์
กาญจนารัศมิ์ แจ่มฟ้า เป็น อาจารย์กาญจนารัศมิ์ แจ่มฟ้า อาจารย์ตรีธวัฒน์ มีสมศักด์ิ รายละเอียดตามที่
มหาวิทยาลัยนําเสนอ 

 
6.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

เรื่อง กาํหนดอัตราคา่จ้างสาํหรบัผูด้ํารงตาํแหน่งคณบดวิีทยาลัยนานาชาต ิ
ซ่ึงมาจากบคุคลภายนอก พ.ศ. .... 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายค่าจ้างสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งมาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2558 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ข้อ 5 วรรคสอง ซึ่งกําหนดไว้ว่า “การจ่ายค่าจ้างตามวรรคหนึ่ง  
ให้จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป”  
 บัดน้ี ก.บ.ม. ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ได้ให้ความเห็นชอบ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดอัตราค่าจ้างสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัย
นานาชาติซึ่งมาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6.3 นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ให้ข้อคิดเห็นว่า
ประกาศฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือกําหนดอัตราค่าจ้างให้กับผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ แต่เน่ืองจาก 
ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติน้ัน มีอายุเกิน 60 ปี จึงขอไม่เห็นด้วยกับการออกประกาศฉบับน้ี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อคิดเห็นว่า เห็นด้วยในหลักการที่จะกําหนดอัตราค่าจ้างสําหรับผู้ดํารง
ตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งมาจากบุคคลภายนอก แต่ไม่ควรนําตัวบุคคลที่ดํารงตําแหน่งคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติเข้ามาเก่ียวข้องในการพิจารณาจัดทําประกาศฉบับน้ี 

3. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ให้ข้อมูลว่า 
การกําหนดอัตราค่าจ้างสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งมาจากบุคคลภายนอก น้ัน 
กฎหมายระบุให้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ดังน้ัน จะต้องพิจารณาตัวบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัย
นานาชาติมาประกอบการพิจารณาในการจัดทําประกาศฉบับน้ี เพราะต้องคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ  



๒๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ความเช่ียวชาญของผู้ที่มาดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และควรกําหนด
ค่าตอบแทนให้เท่าใดจึงจะเหมาะสม 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดอัตราค่าจ้างสําหรับผู้ดํารง
ตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติซึ่งมาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. .... รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 

 
6.4 การนํารปูแบบของเอกสารอิเลก็ทรอนกิส ์(e-Document) ทดแทนการใชก้ระดาษ 

ในการประชุมสภามหาวทิยาลัย 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นําเสนอที่ประชุมว่า 
ด้วยเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยในแต่ละคร้ังมีจํานวนค่อนข้างมาก ทําให้เสียเวลาในการจัดทํา
และจัดส่งเอกสารให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการนําระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) มาใช้ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทดแทนการใช้กระดาษ ซึ่งสามารถช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดทํา
เอกสารได้ค่อนข้างมาก จึงเสนอข้อมูลดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยนําไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม  
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ให้ข้อมูล
ว่า หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยพร้อมที่จะใช้งานรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมในการ
รับข้อมูลข่าวสารของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละท่านว่าสะดวกที่จะรับเอกสารในรูปแบบใด เนื่องจาก
กรรมการบางคนมีข้อจํากัดทางสายตา แต่หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความพร้อมมหาวิทยาลัยอาจจะ
ต้องมีอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือรองรับการใช้งานให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคน ทําให้เกิดความคล่องตัว
และสะดวกต่อการใช้งานต่อไป 

2. รองศาสตราจารย์ ดร .บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ความเห็นว่าควรสอบถามความสมัครใจในเบ้ืองต้นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดพร้อมที่จะรับ
เอกสารในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพ่ือรองรับการทําเอกสารในการประชุมครั้งต่อไป 
เพ่ือจะได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดส่งเอกสาร และสะดวกต่อการอ่านเอกสารล่วงหน้าสําหรับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่พร้อมรองรับการใช้งานในรูปแบบดังกล่าว 

3. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ยกตัวอย่างกรณี
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินซึ่งตนเป็นกรรมการ ในการประชุมแต่ละคร้ังมีเอกสารที่ต้อง
พิจารณาจํานวนมาก รายละเอียดต่าง ๆ จะไม่ปรากฏในเอกสารการประชุม แต่ฝ่ายเลขานุการจะมอบ
แผ่นดิสก์ข้อมูลให้กับกรรมการทุกคนเพ่ือนําไปเปิดอ่านและศึกษารายละเอียดต่าง ๆ สําหรับเอกสารการ
ประชุมมีเพียงเล่มเดียว โดยปรากฏเพียงสาระสําคัญโดยสรุปในแต่ละวาระเท่าน้ัน ซึ่งค่อนข้างสะดวกและประหยัด 
 
  



๒๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  มอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม โดยให้สํารวจความต้องการของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยในการรับเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยในรูปเล่มเอกสารหรือในรูปแบบของ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)  

 
6.5 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอ่ไป 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ  
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 2 อาคาราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม 
๒๕๖2 เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.35 น.  
 
 มนสิชา รตันกจิ นราธิป ปากหวาน   
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 ชาตรี มณีโกศล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


